
  รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลไรใ่หม่พฒันา 
สมัยสามัญ สมยัที ่3 ประจำป ี2566 (ครั้งที ่1) 

วนัพฤหสับดทีี ่3 สงิหาคม 2566 
ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลไรใ่หมพ่ัฒนา 

--------------------------------------------------------------- 
ผู้เข้าประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชือ่ - สกลุ ตำแหนง่ ลายมอืชือ่ 

1 นายสำอาง สังข์ศิริ ประธานสภา อบต.  สำอาง สังข์ศิร ิ
2 นายเจื้อน  จุนเจือ รองประธานสภา อบต. เจื้อน จุนเจือ 
3 นายปลั่ง จงเจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ปลั่ง จงเจริญ 
4 นายสมศักดิ ์ ดวงจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมศักดิ์ ดวงจันทร์ 
5 นายสกุลศักดิ์ สวนสวรรค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 สกุลศักดิ ์ สวนสวรรค์ 
6 นายชั้น งามชม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ชั้น งามชม 
7 นายนวพล บัวลาด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 นวพล บัวลาด 
8 นางสาวลดาวัลย์ นวลลออง เลขานุการสภา อบต. ลดาวัลย์ นวลลออง 

 
ผู้ไม่ได้เข้าประชุม 
- ไม่มี –  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ
ที ่

ชือ่ – สกลุ ตำแหนง่ ลายมอืชือ่ 

1 นายสุพล หมอนทอง นายก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา สุพล หมอนทอง 
2 นายสะอาด สังข์ศิริ รองนายก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา สะอาด สังข์ศิริ 
3 นายสำรวย เหมือนอ่วม รองนายก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา สำรวย เหมือนอ่วม 
4 นายเสรี หมอนทอง เลขานุการนายก อบต.ไร่ใหม่พัฒนา เสรี หมอนทอง 
5 นางบุษราคัม กัลแมน ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ

แทน ปลัด อบต. 
บุษราคัม กัลแมน 

6 นายณรงศักดิ์ โต๊ะเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง ณรงศักดิ์ โต๊ะเจริญ 
7 นายธีระวัฒน์ วงพล หัวหน้าสำนักปลัด ธีระวัฒน์ วงพล 
8 นางสาวอรรถพร หมอนทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อรรถพร หมอนทอง 
9 นางสาวนิตยา ภู่ทอง นักทรัพยากรบุคคล นิตยา ภู่ทอง 

10 นางกัญญาภัค สายมาอินทร์ นักพัฒนาชุมชน กัญญาภัค สายมาอินทร์ 
 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ
ที ่

ชือ่ – สกลุ ตำแหนง่ ลายมอืชือ่ 

11 นางสาวขวัญดาว คงกะเรียน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ขวัญดาว คงกะเรียน 
12 จ่าเอกสุวัช วาสนา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ่าเอกสุวัช วาสนา 
13 นางสาวหยาดพิรุณ สุขสุวรรณ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หยาดพิรุณ สุขสุวรรณ 
14 นางสาวเกล้าตะวัน เพ่ิมอ่ิม ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เกล้าตะวัน เพ่ิมอ่ิม 
15 นายปฏิภาณ แก้วประเพณี ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ปฏิภาณ แก้วประเพณี 
16 นายทิน พุทธชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ทิน พุทธชาติ 
17 นายวินัย พู่ระย้า ผู้ขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่า วินัย พู่ระย้า 

 
เปิดประชุม   เวลา 10.00 น. 
 

    เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาฯ ได้เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และกล่าวรายงานว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน พร้อมทั้งเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ไร่ใหม่พัฒนาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ได้กำหนดเรียกประชุม           
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น              
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที ่๑ เรือ่งทีป่ระธานจะแจ้งตอ่ทีป่ระชมุ 
   ๑.๑ แจ้งการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 
นายสำอาง สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ  23 กำหนดว่า ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 
15 สิงหาคม ซึ่งเป็นการเร่งรัดเพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ          
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณได้จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 และได้นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา อนุมัติยอดงบประมาณ 
เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  จึงได้นำส่งญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒน า  ดำเนินการ                
ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้  จึงขอแจ้งต่อที่  
ประชุมทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
/1.2 แจ้งรายงาน... 
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๑.๒ แจ้งรายงานสถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ณ เดือน 
กรกฎาคม 2566 

 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   แจ้งรายงานสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ณ 
เดือนกรกฎาคม 2566 ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล                  
ไร่ใหม่พัฒนาแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

นางบุษราคัม กัลแมน 
(ผู้อำนวยการกองคลัง)  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านคะ กองคลังขอรายงานรายรับ – รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง
เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ดังนี้ 
 

รายรบั/รายจ่าย ประมาณการ เกดิขึน้จรงิ 
รายรับทั้งสิ้น 
รายได้จัดเก็บเอง 
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน 

42,000,000.00 
1,431,200.00 

23,055,200.00 
17,513,600.00 

34,989,792.11 
2,204,668.20 

17,939,787.91 
14,845,336.00 

รายจ่ายทั้งสิ้น 
งบกลาง 
งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน 
งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน 

42,000,000.00 
11,443,680.00 
13,765,020.00 

9,573,700.00 
4,753,600.00 
2,464,000.00 

25,860,185.71 
8,953,786.20 
9,823,968.27 
4,943,776.24 

416,600.00 
1,722,055.00 

ผลต่าง รายรับ – รายจ่าย 0.00 9,129,606.40 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2    
   ประจำป ี2๕66  เมือ่วนัจนัทร์ที ่ 15 พฤษภาคม  2566   
นายสำอาง สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  ตามเอกสารที่ได้แจกให้ที่ประชุมได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
นั้น ในขั้นแรกได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบล่วงหน้า ตามข้อ 33 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีที่จะขอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำให้กระทำโดยเป็นมติของที่ประชุมสภาฯ 
ไม่ทราบว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วจะมีการขอแก้ไขเพ่ิมเติมอย่างไร หรือไม่ครับ 
 

    นายปลั่ง  จงเจริญ 
(ประธานกรรมการตรวจฯ) ไม่มีครับ 

/นายสำอาง... 
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นายสำอาง สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้วและคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบแล้วไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดในที่
ประชุมจะเสนอขอแก้ไข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมบ้างหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนอขอแก้ไข ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม           
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 
2566 ด้วยครับ 
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม              
8 ท่าน) 

 
ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งทีเ่สนอใหม ่

3.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567   
ในวาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   ขอให้ท่านผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ใหม่พัฒนา  ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ 
 

    นางบุษราคัม  กัลแมน 
(ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน 
           ปลัด อบต.)  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ใหม่พัฒนา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕65   

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่          
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนทีส่มาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 
/ข้อ 49... 
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ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
โดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติ ล่วงหน้าเป็น
หนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้
แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้

แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้  
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ

นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ ประธานสภาท้องถิ่น 
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ                 
เป็นอย่างอ่ืน  

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก  

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ           
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือ 
บกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้อ
อ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม
วรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  ก่ อนวันนัด
ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น  

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 

/หรือไม่... 
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หรือไม่  
ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่น

ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
ข้อ ๕๔ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทำได้เฉพาะการขอลด

รายจ่ายหรือ การขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ  

คำแปรญั ตติ ให้ เสนอล่ วงหน้ า เป็ นหนั งสื อต่ อประธานคณ ะกรรมการ            
แปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิน่กำหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔9 วรรคหนึ่ง  

ข้ อ  ๖ ๐  ห้ าม ไม่ ให้ แป รญั ต ติ ร าย จ่ าย ขึ้ น ให ม่  ห รื อ เพ่ิ ม เติ ม รายจ่ าย                 
หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือคำ
แปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิน่เป็นผู้แปรญัตติ  

ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้  

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้  
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย  

ถ้ ามี ปั ญ ห าว่ า รายจ่ าย รายการ ใดมี ข้ อ ผู ก พั น ตามวรรคห นึ่ งห รื อ ไม่                   
ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้
ปิดอภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้ คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่
ในที่ประชุม 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  มาตรา 87 วรรคท้าย  กำหนดไว้ว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้
เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้ 

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาชี้แจงหลักการและเหตุผล และขอให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุกท่าน พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ  
 
 

/นายสุพล... 
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นายสุพล  หมอนทอง    
    (นายก อบต.)  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาส
นี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี ้ 

1. สถานะการคลัง  
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ วันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2566  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  
   1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    จำนวน  51,944,531.79  บาท  
   1.1.2 เงินสะสม   จำนวน   20,180,967.63   บาท  
   1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม    จำนวน  19,006,373.95   บาท  
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน                   

0 โครงการ  รวม   0.00 บาท  
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน  5  โครงการ    

รวม 3,236,800.00 บาท  
  1.2 เงินกู้คงค้าง - บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2566  ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2566  
2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น   จำนวน   34,585,692.59 บาท ประกอบด้วย  
  หมวดภาษีอากร   จำนวน  132,446.46 บาท  
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน  101,565.70 บาท  
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 140,420.37 บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 1,587,319.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน  104,906.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทุน  จำนวน  0.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร  จำนวน 17,912,099.06 บาท  
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จำนวน  14,606,936.00    บาท  
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 4,900,000.00 บาท  
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน  24,700,534.26 บาท ประกอบด้วย  
  งบกลาง    จำนวน   8,909,743.80  บาท  
  งบบุคลากร   จำนวน   8,892,340.27  บาท  
  งบดำเนินงาน   จำนวน   4,759,795.19  บาท  
  งบลงทุน   จำนวน  416,600.00   บาท  
  งบรายจ่ายอื่น  จำนวน  0.00   บาท  
  งบเงินอุดหนุน  จำนวน  1,722,055.00   บาท  
2.4 รายจ่ ายที่ จ่ ายจาก เงิน อุดหนุ นที่ รั ฐบ าล ให้ โดยระบุ วัตถุป ระสงค์                  

จำนวน 4,895,000.00 บาท 
/2.5 มีการ...  
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2.5 มี ก า ร จ่ า ย เ งิ น ส ะ ส ม เ พ่ื อ ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม อ ำ น า จ ห น้ า ที่                                  
จำนวน   8,591,500.00    บาท 

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอชี้แจงรายการประกอบงบประมาณดังต่อไปนี้ 
1. รายรับ 
1.1 รายได้จัดเก็บเอง   
  หมวดภาษีอากร  105,500.00  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  45,500.00 บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  140,000.00  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์  1,000,000.00 บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  62,000.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน 3,000.00  บาท 
  รวมรายได้จัดเก็บเอง  1,356,000.00  บาท 
1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจัดสรร  22,888,100.00 บาท  
  รวมราย ได้ที่ รั ฐบ าล เก็บแล้ วจั ดส รรให้ อ งค์ กรปกครอ งส่ วนท้ อ งถิ่ น 

22,888,100.00 บาท 
1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดเงินอุดหนุน  17,755,900.00 บาท 
  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ,755,900.00 

บาท 
  รวมประมาณการรายรับ 42,000,000 บาท 
2. รายจ่าย 
จ่ายจากงบประมาณ 
  งบกลาง  11,712,560.00 บาท 
  งบบุคลากร  15,676,240.00 บาท 
  งบดำเนินงาน 8,843,300.00 บาท 
  งบลงทุน  2,934,800.00 บาท 
  งบเงินอุดหนุน  2,833,100.00 บาท 
  งบรายจ่ายอื่น  0.00 บาท 
รวมประมาณการรายจ่าย 42,000,000 บาท 
การตั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  เป็นการตั้ง

งบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย)   
โด ยที่ เป็ น การสมควรตั้ ง งบ ป ระม าณ รายจ่ ายป ระจำปี งบ ป ระมาณ                   

พ.ศ. 2567  อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา และโดยอนุมัติของนายอำเภอชะอำ 

/ข้อ 1 ข้อ... 
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ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนรวม

ทั้งสิ้น 42,000,000 บาท 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 

และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
1. ด้านบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  11,352,164 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  1,100,900 บาท 

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา  7,199,976 บาท 
แผนงานสาธารณสุข  847,800 บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  160,000 บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  736,200  บาท 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  200,000  บาท 

3. ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  4,792,060  บาท 
แผนงานการเกษตร  451,840  บาท 
แผนงานการพาณิชย์  3,446,500 บาท 

4. ด้านการดำเนินงานอื่น  
แผนงานงบกลาง  11,712,560  บาท 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  42,000,000 บาท 
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 

บาท ดังนี้ 
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนามีหน้าที่รักษาการให้
เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ในส่วนของรายละเอียดประมาณการรายรับและรายจ่ายปรากฏตามเอกสารร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 ซึ่งท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับไว้พิจารณา
แล้วก่อนการประชุมสภาฯ ตามระเบียบฯ 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 หรือไม่ครับ 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมในการพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)   
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบในหลักการและเห็นควรว่าควรรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ตามท่ีผู้บริหารเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ขอมติด้วยครับ 
 

ที่ประชุม   มี ม ติ รั บ ห ลั ก ก ารแ ห่ งร่ า งข้ อบั ญ ญั ติ ง บ ป ระม าณ ราย จ่ ายป ระจ ำปี                   
พ.ศ.2567 ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน) 
 

3.2  การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอให้ท่านรักษาราชการแทนปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบครับ 
 

    นางบุษราคัม  กัลแมน 
(ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน 
           ปลัด อบต.)  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ใหม่พัฒนา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕65   

ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ  
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่า

สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 และ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ        
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่ น แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่น ใดมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคนส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้น
ศีรษะ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

/นายสำอาง... 
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นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   ขอให้ที่ประชุมสภาฯ กำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนครับ 
 

นายเจื้อน  จนุเจือ 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 1)   ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 5 คน ครับ 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   มีท่านใดเสนอจำนวนอื่นหรือไม ่
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในจำนวนอ่ืน         
ถือว่าที่ประชุมสภาฯ กําหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 5 คน  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 

ที่ประชุม   มีมติกำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2567  มีจำนวน 5 คน  ด้วยคะแนน 8  เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน) 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 107 ขอให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ 
เป็นกรรมการแปรญัตต ิคนที่ 1  โดยเมื่อมีผู้เสนอชื่อแล้วก็ให้มีผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ขอเชิญครับ  
 

นายสกุลศักดิ์  สวนสวรรค์  
     (ส.อบต.หมู่ที่ 6)  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสกุลศักดิ์  สวนสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบล หมู่ที่  6 ขอเสนอชื่อนายปลั่ง  จงเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  4                   
เป็นกรรมการแปรญัตติครับ   
 

ที่ประชุม   นายนวพล  บัวลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 และนางสาว  
ลดาวัลย์  นวลลออง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 ให้การรับรอง 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 เพ่ิมเติม ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 ต่อจากนี้ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 
 

นางสาวลดาวัลย์  นวลละออง 
      (ส.อบต.หมู่ที่ 2)  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลดาวัลย์  นวลลออง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 ขอเสนอชื่อนายนวพล บัวลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 เป็น
กรรมการแปรญัตติค่ะ 
 

ที่ประชมุ   นายปลั่ง  จงเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 และนายเจื้อน  
จุนเจือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 ให้การรับรอง 
 

/นายสำอาง... 
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นายสำอาง สังข์ศิริ  
 (ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เพ่ิมเติม ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอ 
ชื่อเป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ต่อจากนี้ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ  
 

นายสมศักดิ์  ดวงจันทร์  
   (ส.อบต.หมู่ที่ 5)  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมศักดิ์  ดวงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หมู่ที่ 5 ขอเสนอชื่อนางสาวลดาวัลย์  นวลลออง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 เป็น
กรรมการแปรญัตติครับ   
 

ที่ประชุม   น าย ชั้ น   ง าม ช ม  ส ม าชิ ก ส ภ าอ งค์ ก า รบ ริ ห ารส่ ว น ต ำบ ล  ห มู่ ที่  7                          
และนายสกุลศักดิ์  สวนสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที ่6 ให้การรับรอง 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เพ่ิมเติม ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 ต่อจากนี้ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ครับ 
 

นายนวพล  บัวลาด 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 8)  เรียนทา่นประธานสภาฯ ผมนายนวพล  บัวลาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล หมู่ที่ 8 ขอเสนอชื่อนายสมศักดิ์  ดวงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปร
ญัตติครับ  
 

ที่ประชุม   นายสกุลศักดิ์  สวนสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 และ
นายปลั่ง  จงเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 ให้การรับรอง 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 เพ่ิมเติม ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ี 4 ต่อจากนี้ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติคนที ่5 ครับ 
 

นายชั้น  งามชม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 7)   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายชั้น  งามชม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล หมู่ที่ 7 ขอเสนอชื่อนายสกุลศักดิ์  สวนสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการ
แปรญัตติครับ  
 

ที่ประชุม   นายนวพล  บัวลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 และนาย
สมศักดิ์ ดวงจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 ให้การรับรอง 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 เพ่ิมเติม ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 5  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน  มีการเสนอ
ชื่อเพียง 1 ชื่อในแต่ละครั้งโดยไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนเพ่ิมเติม จึงได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ตามระเบียบฯ เรียงตามลำดับดังนี้ 

/1. นายปลั่ง... 
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1. นายปลั่ง จงเจริญ ส.อบต.หมู่ที่ 4 
2. นายนวพล บัวลาด ส.อบต.หมู่ที่ 8 
3. นางสาวลดาวัลย์ นวลลออง  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
4. นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
5. นายสกุลศักดิ ์สวนสวรรค์ ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

    นางบุษราคัม  กัลแมน 
(ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน 
           ปลัด อบต.)  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ใหม่พัฒนา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕65  ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น เพ่ือให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น           
คณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมและมติของ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้
เรื่องการคัดเลือกได้ดำเนินไปภายในวันนี้ และคณะกรรมการแปรญัตติจะได้ทำหน้าที่ต่อไปได้ ขอให้ท่านเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  นัดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือคัดเลือกประธานและเลขานุการกรรมการ
แปรญัตติตามระเบียบข้อ 109 ซึ่งกำหนดให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้นัดประชุม  
 

นางสาวลดาวัลย์  นวลลออง 
     (เลขานุการสภาฯ)  ดิฉันขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่  3  สิงหาคม 2566             
เวลา 16.00 น. ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาฯ ทั้ง 5 ท่าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง            
กันค่ะ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 นายสำอาง สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติและวันแปรญัตติ  ขอให้ที่ประชุมสภาฯ 
ร่วมกันพิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ โดยต้องกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่วันที่
สภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
 

ที่ประชุม   มีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 ในระหว่างวันที่ 4 , 7 และ 8 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา 0๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ของแต่ละวัน                  
ณ  ที่ทำการ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา  โดยคณะกรรมการแปรญัตติจะมาคอยรับคำแปรญัตติ  ซึ่งกำหนดวันประชุม          
แปรญัตติ ในวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ 
ประจำปี ๒๕๖6 (ครั้งที่ ๒) ขอนัดประชุมในวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕๖6 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่า 
นายสำอาง สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  ตามที่นายวินัย  พู่ระย้า ได้รับมอบอำนาจจากนางสาวสุธิมา  พู่ระย้า  ได้ยื่น         
คำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าตามมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช 2484 เพ่ือ
การขุด เก็บ ซึ่งทราย ลูกรัง หรือดิน ที่มิใช่การทำเหมืองแร่หรือการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยแร่ท้องที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนา  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  จึงขอเสนอเรื่องต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ใหม่พัฒนาพิจารณาความเห็นชอบ  เพ่ือประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ขอให้                      
นายวินัย พู่ระย้า ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  ครับ 
 

 นายวินัย พู่ระย้า 
(ผู้รับมอบอำนาจฯ)   เรี ย น ท่ าน ป ระธ าน ส ภ าฯ  แ ล ะท่ าน ส ม าชิ ก ส ภ าฯ  ทุ ก ท่ าน                              
ผมนายวินัย พู่ระย้า ได้รับมอบอำนาจจากนางสาวสุธิมา พู่ระย้า นำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอให้สภาฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1   
บ้านทุง่ขาม เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้  โดยผมขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อโครงการ  เพ่ือการขุด เก็บ ซึ่งทราย ลูกรัง หรือดิน ที่มิใช่การทำเหมืองแร่หรือ
การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว  มีสภาพเป็นดินลูกรังไม่เหมาะสมในการทำ

เกษตรกรรม  และน้ำมีปริมาณไม่พอใช้ในการทำเกษตรกรรม เมื่อมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงและประชาชน
บางส่วนยังขาดโอกาสในการใช้น้ำ  เห็นว่าปัญหาดังกล่าวจึงควรได้รับการแก้ไข  ซึ่งจะช่วยสร้าง โอกาสในการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวได้มากยิ่งขึน้ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่เนื่องจากพ้ืนที่มีความลาดเอียงลักษณะพ้ืนที่มีสภาพเป็น

ลูกรังปนหินไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร  จึงต้องปรับปรุงเพ่ือการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีมากที่สุด 
2.2 เพ่ือเพ่ิมแหล่งน้ำสำหรับใช้ในกจิกรรมภายในชุมชนและการเกษตร 
2.3 เพ่ือลดรายจ่ายที่ดำเนินกิจกรรมการผลิตสำหรับอุปโภคในครัวเรือน หรือ

สร้างแหล่งอาหารในชุมชน เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์  การเลี้ยงปลา  เป็นต้น 
2.4 เพ่ือกักเก็บน้ำให้กับชุมชนและเพ่ิมศักยภาพของแหล่งกักเก็บน้ำให้มากยิ่งข้ึน 
2.5 เพ่ิมโอกาสในการใช้น้ำให้กับราษฎรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ 
2.6 เพ่ือเป็นแหล่งน้ำสาธารณะสำหรับประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบ 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนที่ทำเกษตรกรรมในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงสามารถใช้ประโยชน์จาก

แหล่งน้ำได้อย่างเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม 
4. วิธีการดำเนินการ 
4.1 ขนย้ายเครื่องจักรเข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที ่
4.2 สำรวจ  ถากถางต้นตอ 
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4.3 ขุดสระกักเก็บน้ำเพ่ือการเกษตร  ตามความเหมาะสมในบริเวณพ้ืนที่ให้
เพียงพอต่อการใช้สอย  พร้อมทั้งปรับพื้นที่รอบข้างตามความเหมาะสม 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
เริ่มตั้งแต่ไดร้ับอนุญาต - จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
6. พื้นที่ดำเนินการ 
ท้องทีต่ำบลไร่ใหม่พัฒนา  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ประชาชนที่ทำเกษตรกรรมโดยรอบจะมีน้ำใช้ในปริมาณที่เพียงพอต่อความ

ต้องการสำหรับทำเกษตรกรรม 
7.2 ระบบนิเวศโดยรอบจะมีความชุมชื่น 
7.3 ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพ่ือทำกิจกรรมต่างๆ ของ

ส่วนรวม 
8. งบประมาณ  
ค่าใช้จ่ายของนางสาวสุธิมา พู่ระย้า 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวสุธิมา  พู่ระย้า 
โดยผู้ขออนุญาตจะเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่ามีกำหนดระยะเวลา 5 ปี               

เนื้อที่ 10 ไร่ ตามเอกสารคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช  2484  ทั้งนี้ได้แนบภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth แสดงตำแหน่งพื้นที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
ในเขตพ้ืนที่ป่าท้องที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนา  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  
 

นายสำอาง สังข์ศิร ิ
  (ประธานสภาฯ)  ขอให้หัวหน้าสำนักปลัดแจ้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจด้วยครับ 
 

นายธีระวัฒน์ วงพล 
(หัวหน้าสำนักปลัด)  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ใหม่พัฒนา และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่านผมขอแจ้งรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
(1) ป่า หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน 
มาตรา ๕๔  ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการ

ใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้
จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่   

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวง 

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.2558 
ข้อ ๕ การขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

/(3) เพ่ือการ... 
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(๓) เพ่ือการขุด เก็บ ซึ่งทราย ลูกรัง หรือดิน ที่มิใช่การทำเหมืองแร่หรือการขุดหา
แร่รายย่อยและการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อ
อธิบดีกรมป่าไม้ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตให้ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ ใน
แบบคำขอ 

ข้อ 6 วรรคสอง เมื่อได้รับคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ
ออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๗ ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (ก) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
 (ข) มีสัญชาติไทย 
 (ค) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (ง) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
ข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานตามข้อ ๖ หาก

เห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขออนุญาตเป็นหนังสือเพ่ือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้
ครบถว้นและถูกต้องภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  หาก
ผู้ขออนุญาตไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในเวลาที่กำหนด  ให้ถือว่าคำขออนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้น
กำหนดระยะเวลาดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบ 

ข้อ ๘ วรรคสอง กรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนและถูกต้องให้ส่งสำเนาคำขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้หน่วยตรวจสภาพป่าภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้
รับคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง และให้หน่วยตรวจสภาพป่าจัดทำรายงานพร้อมทั้งความเห็น
เบื้องต้น  เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว 

ข้อ ๙ การขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าในจังหวัดใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น 
แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าทีต่รวจสภาพป่าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้รับรายงานตามข้อ ๘ วรรคสอง 

ข้อ ๑๒ พื้นที่ท่ีจะพิจารณาอนุญาตได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เป็นพ้ืนที่ป่าที่มีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ 
(๒) ไม่เป็นพื้นที่ท่ีควรรักษาไว้เป็นแหล่งทีอ่ยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
(๓) ไม่เป็นพื้นที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์ห้ามใช้ประโยชน์ไว้เป็นการ

เฉพาะ 
ข้อ ๑๕ การอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือทำการขุด เก็บ ซึ่งทราย ลูกรัง หรือดินที่มิใช่

การทำเหมืองแร่หรือการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ้ืนที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้ต้อง 
ไม่เป็นเขตพระราชฐาน ศาสนสถาน หรือโบราณสถาน และต้องมีระยะห่างจากทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวง
พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตร จากจุดกึ่งกลางของเขตทางโดยให้พิจารณาอนุญาตใน 
จำนวนพื้นที่ตามความจำเป็นและเหมาะสมได้ไมเ่กินสิบไร่ และมีกำหนดระยะเวลาคราวละไม่เกินห้าปี  

ข้อกฎหมายที่กล่าวมานั้นจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
ไร่ใหม่พัฒนาโดยตรง ส่วนที่เก่ียวข้องจะปรากฏในแบบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่ง 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ข้อ 5 (7) ที่กำหนดไว้ให้เป็นหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจาก  

/สภา...  
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สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่   
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ   
 (ประธานสภาฯ)   ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีความคิดเห็นเป็น
อย่างอ่ืนเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 

นายเจื้อน จุนเจือ   
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ผมนายเจื้อน จุนเจือ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ขออนุญาตเสนอให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
สำนักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี ร่วมให้ความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของสภาฯ ครับ  
 

นายสุพล หมอนทอง 
   (นายก อบต.)   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                 
ผมมีความเห็นว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควรฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนครับ    
 

นายปลั่ง  จงเจริญ 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 4)  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 
ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ผมนายปลั่ง  จงเจริญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 มีความเห็นว่าสภาฯ ยังไม่มีแนวทางการ  
พิจารณาที่ชัดเจน  จึงขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาฯ เพ่ือดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูลเพ่ือเป็น 
แนวทางและข้อมูลในการพิจารณาครับ 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ   
 (ประธานสภาฯ)   ผมขอสรุปว่าสภาฯ  ควรมีแนวทางและข้อมูลในการพิจารณาการเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตป่า ดังนั้น ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจจัดทำข้อมูลการเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าหมู่ที่ 1                
บ้านทุ่งขาม  ที่ประชุมเห็นว่าควรมีกรรมการกี่คนครับ 
 

นายสมศักดิ์  ดวงจันทร์ 
   (ส.อบต.หมู่ที่ 5)  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ผมนายสมศักดิ์  ดวงจันทร์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ควรให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็น               
กรรมการครับ  และเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่ปรึกษา   
 

นายสำอาง สังข์ศิริ   
 (ประธานสภาฯ)   คณะกรรมการสำรวจจัดทำข้อมูลการเข้าทำประโยชน์ ในเขตป่าหมู่ที่  1                
บ้านทุ่งขาม  ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7  คน มีหน้าที่สำรวจข้อมูลและจัดทำข้อมูลการ
เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งขาม  โดยเฉพาะความคิดเห็นของประชาชนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่
ใกล้เคียงแห่งป่านั้น  แล้วรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหมพั่ฒนาเพื่อพิจารณา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕65   

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิน่หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

/ในกรณี... 
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ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อย
กว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่ง
คนส่วนกรณทีี่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้น
ศีรษะ 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 107 ขอให้ที่ประชุมสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ 
เป็นกรรมการสำรวจจัดทำข้อมูลการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งขาม   คนที่ 1  โดยเมื่อมีผู้เสนอชื่อ
แล้วก็ให้มีผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน ขอเชิญครับ 
 

นางสาวลดาวัลย์  นวลลออง 
      (ส.อบต.หมู่ที่ 2)  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลดาวัลย์  นวลลออง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล หมู่ที่  2 ขอเสนอชื่อนายเจื้อน จุนเจือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  1                  
เป็นกรรมการ  
 

ที่ประชุม   นายปลั่ง  จงเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 และนาย
สำอาง  สังข์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3  ให้การรับรอง 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการ คนที่ 1 เพ่ิมเติม ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการคนที ่1 ต่อจากนี้ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 2 ครับ 
 

นายนวพล  บัวลาด 
  (ส.อบต.หมู่ที่ 8)  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายนวพล  บัวลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล หมู่ที่  8 ขอเสนอชื่อนางสาวลดาวัลย์  นวลลออง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  2                  
เป็นกรรมการ  
 

ที่ประชุม   นายชั้น  งามชม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 และนายสมศักดิ์  
ดวงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 ให้การรับรอง 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการ คนที่ 2 เพ่ิมเติม ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการคนที่ 2 ต่อจากนี้ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 3 ครับ 
 

นายสกุลศักดิ์  สวนสวรรค์ 
     (ส.อบต.หมู่ที่ 6)  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสกุลศักดิ์  สวนสวรรค์  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล หมู่ที่  6 ขอเสนอชื่อนายปลั่ง  จงเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  4                  
เป็นกรรมการ  
 

ที่ประชุม   นายนวพล  บัวลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 และนายชั้น  
งามชม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 ให้การรับรอง 

/นายสำอาง... 
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นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการ คนที่ 3 เพ่ิมเติม ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการคนที่ 3 ต่อจากนี้ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 4 ครับ 
 

นางสาวลดาวัลย์  นวลลออง 
      (ส.อบต.หมู่ที่ 2)  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลดาวัลย์  นวลลออง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 ขอเสนอชื่อนายสมศักดิ์  ดวงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5                  
เป็นกรรมการ  
 

ที่ประชุม   นายเจื้อน  จุนเจือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 และนาย           
สกุลศักดิ์  สวนสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 ใหก้ารรับรอง 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการ คนที่ 4 เพ่ิมเติม ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการคนที่ 4 ต่อจากนี้ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 5 ครับ 
 

นายปลั่ง จงเจริญ 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 4) เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปลั่ง  จงเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล           
หมู่ที่ 4 ขอเสนอชื่อนางสาวลดาวัลย์  นวลลออง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 เป็นกรรมการ  
 

ที่ประชุม   นายสำอาง  สั งข์ ศิ ริ  สมาชิ กสภ าองค์ การบริห ารส่ วนตำบล หมู่ ที่  3                 
และนายชั้น งามชม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 ให้การรับรอง 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการ คนที่ 5 เพ่ิมเติม ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการคนที่ 5 ต่อจากนี้ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 6 ครับ 
 

นายชั้น งามชม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 7)   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายชั้น งามชม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล หมู่ที่ 7 ขอเสนอชื่อนายสกุลศักดิ์  สวนสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการ  
 

ที่ประชุม   นายสมศักดิ์  ดวงจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  5              
และนายเจื้อน  จุนเจือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 ให้การรับรอง 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการ คนที่ 6 เพ่ิมเติม ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการคนที่ 6 ต่อจากนี้ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการคนที่ 7 ครับ 
 

นายสกุลศักดิ์  สวนสวรรค์ 
      (ส.อบต.หมู่ที่ 6)  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสกุลศักดิ์  สวนสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล หมู่ที่  6 ขอเสนอชื่อนายชั้น  งามชม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่  7                  
เป็นกรรมการ  

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   นางสาวลดาวัลย์  นวลลออง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 และ
นายนวพล  บัวลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 ให้การรับรอง 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อกรรมการสำรวจจัดทำข้อมูลการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งขาม คนที่ 7 เพ่ิมเติม ให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการคนที่ 7 ครับ  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน  มีการเสนอ
ชื่อเพียง 1 ชื่อในแต่ละครั้งโดยไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนเพ่ิมเติม จึงได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการ
สำรวจจัดทำข้อมูลการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งขาม ตามระเบียบฯ เรียงตามลำดับดังนี้ 

1. นายเจื้อน  จุนเจือ ส.อบต.หมู่ที่ 1 
2. นายนวพล  บัวลาด ส.อบต.หมู่ที่ 8 
3. นายปลั่ง  จงเจริญ ส.อบต.หมู่ที่ 4 
4. นายสมศักดิ์ ดวงจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
5. นางสาวลดาวัลย์ นวลลออง  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
6. นายชั้น  งามชม  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
7. นายสกุลศักดิ์  สวนสวรรค์  ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นางสาวลดาวัลย์  นวลลออง 
     (เลขานุการสภาฯ)  สำหรับการนัดประชุมคณะกรรมการสำรวจจัดทำข้อมูลการเข้าทำประโยชน์             
ในเขตปา่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งขาม  ดิฉันจะดำเนินการเชิญประชุมในโอกาสต่อไป    
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอความเห็นหรืออภิปรายเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีแนวทางการ
พิจารณาการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าเสียก่อน ผมขอมติที่ประชุมว่าจะให้เลื่ อนการพิจารณาการเข้าทำประโยชน์ 
ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งขาม หรือไม ่
  

ที่ประชุม   มีมติให้เลื่อนการพิจารณาการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ. 2484 ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งขามออกไปก่อน ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง (ผู้เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน)  
   

3.4 การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี               
พ.ศ. 2566 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  เรื่องการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2566  ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาครับ 
 

นายธีระวัฒน์  วงพล 
 (หัวหน้าสำนักปลัด)  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 

/ตำบลไร่... 
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ตำบลไร่ใหม่พัฒนา   ผมขอชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนที่ทำให้ 
ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในครั้งนี้เพ่ือให้คุณลักษณะของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  สำนักปลัดและกองคลัง           
จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายตามรายการดังนี้ 

รายการที ่1 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  งบประมาณ ตั้งไว้                 
22,000 บาท  

ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 

1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 

แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย 

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
5. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366  x 768 Pixel และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
7. มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE802.11ac) และ Bluetooth 
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ประกาศ ณ  วันที่ 30 
ธันวาคม 2564) (สำนักปลัด) 

ขอ้ความใหม ่
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบ ุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 

1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 

แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่นอ้ยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หนว่ย 

/-หน่วยประมวล... 
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน้อยกว่า 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีกลองความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p  
- มี ช่ อ ง เชื่ อ มต่ อ  ( Interface) แบ บ  USB 2 .0  ห รือ ดี ก ว่ า  ไม่ น้ อ ยกว่ า              

3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชอง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ชอง  
- สามารถใช้งานไดไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ประกาศ ณ วันที่ 13 
มีนาคม 2566)  (สำนักปลัด) 

รายการที่ 2 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล  งบประมาณตั้งไว้  
23,000  บาท  

ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล   

จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 

แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย 

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

3. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้  

  1 ) มีหน่ วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่บนแผงวงจรหลักที่ มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า             
8 GB  

/5. มีหน่วยจัด... 
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5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 

6 . มี  DVD-RW หรือดีกว่ า แบบติ ดตั้ งภ ายใน  ( Internal) หรือภายนอก 
(External) จำนวน 1 หน่วย 

7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
10. มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ 

FHD (1920x1080)  
11. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ประกาศ ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2564)  (กองคลัง) 

ข้อความใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 

แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ ง           
หรือดีกว่า ดังนี้ 

  1 ) มีหน่ วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยู่บนแผงวงจรหลักที่ มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD 

(1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  

/(ราคาตาม... 
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(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ประกาศ ณ วันที่ 13 
มีนาคม 2566) (กองคลัง) 

รายการที่ 3 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ก สำหรับงานประมวลผล งบประมาณตั้งไว้                
22,000 บาท  

ข้อความเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 

1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4  core) และ            

8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย 

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 
5. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366  x 768 Pixel และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
7. มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
8. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ประกาศ ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2564) (สำนักปลัด) 

ขอ้ความใหม ่
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 

1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 

แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่นอ้ยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หนว่ย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน่้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า  8 GB 
 

/-มีหน่วยจัด... 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มีกลองความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ชอง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชอง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชอง  
- สามารถใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth  
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ประกาศ ณ วันที่ 13 
มีนาคม 2566)  (กองคลัง) 

 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น หรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  ผมขอมติที่ประชุม 
สภาฯ ว่าจะอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด            
ได้เสนอรายละเอียดหรือไม ่
 

ที่ประชุม    มีมติ อนุ มั ติ แก้ ไข เปลี่ ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมาณ รายจ่ ายประจำปี                
พ.ศ.2566 ตามท่ีหัวหน้าสำนักปลัดได้เสนอรายละเอียด  ด้วยคะแนน 8 เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน) 

 
3.5  การพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 

 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566             
ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัด  และผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาครับ 
 

นายธีระวัฒน์  วงพล 
 (หัวหน้าสำนักปลัด)  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านผู้บริหารองค์การบริหาร           
ส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  ผมขอชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ                  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  
โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ               
ของสภาทอ้งถิ่น 

/การโอน... 
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การโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ำของระบบ
ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองช่างขอโอน
งบประมาณโดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

โอนลด     
กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
รายการที่ 1          จำนวน 241,500 บาท 

    แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 916,840 บาท 
งบประมาณก่อนโอนลด 357,400 บาท โอนลดจำนวน 241,500 บาท 

รวมโอนลด          จำนวน 241,500 บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม และกองชา่ง 

    รายการที่ 1             จำนวน 5,500 บาท 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน            

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดัน ขนาด 80 วัตต์ งบประมาณตั้งไว้  5,500 บาท            
คำชี้แจงประกอบงบประมาณ “เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดัน ขนาด 80 วัตต์  จำนวน 1 เครื่อง         
ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ขนาดปั๊มน้ำ 80 วัตต์ ขนาดท่อเข้า - ออก 20 มม. (ซึ่งเป็นรูปแบบรายการและราคา
ที่สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไป ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989          
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) (กองการศึกษาฯ) จากแผนพัฒนา อบต.ไร่ใหม่พัฒนา (พ.ศ.2566-2570)” 
 

นายณรงศักดิ์ โต๊ะเจริญ   
(ผู้อำนวยการกองช่าง)  กองช่างมีรายการโอนงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิตน้ำของระบบประปา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  โดยโอนลดงบประมาณจากงบประมาณรายการเดียวกับกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือโอนตั้งเป็นรายการใหม่เป็นรายการที่ 2 ต่อจากรายการที่ 1 ของกองการการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  ดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
รายการที่ 2           จำนวน 87,000 บาท 
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์  

การเกษตร  ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 7.5 HP  งบประมาณตั้งไว้ 87,000 บาท  คำชี้แจงประกอบงบประมาณ           
“เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 7.5 HP จำนวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 43,500 บาท ซึ่งมี 
กำลังไฟฟ้า 5.5 KW.  แรงดันไฟฟ้า 380 VAC ขนาดท่อ 3 นิ้ว × 2-1/2นิ้ว (ซึ่งเป็นรูปแบบรายการและราคาที่
สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไป  ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552) (กองช่าง)” 
      รายการที ่3           จำนวน 15,000 บาท 

แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์  
การเกษตร  เครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล  งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท  คำชี้แจงประกอบงบประมาณ            
“เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อบาดาล  จำนวน 1 เครื่อง  ซึ่งมที่อด้านส่งน้ำและฐานเครื่องสูบน้ำผลิต 

/จากสแตน... 
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จากสแตนเลสอย่างดี พร้อมเช็ควาล์วในตัว ปั๊มซับเมอร์สตัวปั๊มมีขนาด 4 นิ้ว ขนาดท่อส่ง 1.5 นิ้ว กำลังมอเตอร์ 1 
แรงม้า  จำนวนใบพัด 14 ใบพัด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แรงดันไฟฟ้า 230 VAC (ซึ่งเป็นรูปแบบรายการและราคาที่
สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไป ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552) (กองช่าง)” 

รายการที่ 4             จำนวน 42,500 บาท 
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ปั๊มสำหรับจ่ายสารส้ม  งบประมาณตั้งไว้ 42 ,500 บาท  คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณ “เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มสำหรับจ่ายสารส้ม จำนวน 1 เครื่อง  ซึ่งมีอัตราการจ่ายสูงสุด  20 ลิตรต่อ
ชั่วโมงที่แรงดันสูงสุด 7 บาร์ ขนาดท่อ 6 × 8 มิลลิเมตร หัวปั๊มพีวีดีเอฟ/ไวตัน ชนิดแผ่นไดอะแฟรมพีทีเอฟอี          
(ทั้งแผ่น) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง แรงดันไฟฟ้า 230 VAC  (ซึ่งเป็นรูปแบบรายการและราคาที่สามารถจัดหาได้ตาม
ท้องตลาดโดยทั่วไป  ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2552)  (กองช่าง)” 
      รายการที่ 5           จำนวน 14,500 บาท 

แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ปั๊มสำหรับจ่ายคลอรีนน้ำ  งบประมาณตั้งไว้ 14,500 บาท  คำชี้แจงประกอบ
งบประมาณ “เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มสำหรับจ่ายคลอรีนน้ำ  จำนวน 1 เครื่อง  ซึ่งมีอัตราการจ่ายสูงสุด  8  ลิตร
ต่อชั่วโมงท่ีแรงดันสูงสุด  8 บาร์ ขนาดท่อ  4 ×  6 มิลลิเมตร หัวปั๊มพีวีดีเอฟ/ไวตัน ชนิดแผ่นไดอะแฟรม พีทีเอฟอี 
(ทั้งแผ่น) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งแรงดันไฟฟ้า 230 VAC  (ซึ่งเป็นรูปแบบรายการและราคาที่สามารถจัดหาได้ตาม
ท้องตลาดโดยทั่วไป  ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2552) (กองช่าง)” 

รายการที่ 6           จำนวน 77,000 บาท 
แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เครื่องกวนสารเคมี งบประมาณตั้งไว้ 77,000 บาท  คำชี้แจงประกอบงบประมาณ 
“เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกวนสารเคมี  จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 38,500 บาท ซึ่งมีกำลังในการกวน
ผสมสูงสุด 300 ลิตร  เพลากว้าง 19 มม. x ยาว 850 มม.  เส้นผ่านศูนย์กลางใบกวน  200 – 250 มม. เคลือบ 
PE ความเร็วรอบ (rpm) 250-300 กำลังไฟฟ้าที่ ใช้ 0.37  kw. แรงม้า 0.5 Hp. แรงดันไฟฟ้า 220  VAC          
1 Phase 50 Hz  เพลาของมอเตอร์ทนต่อแรงบิดที่สูง  เพลาขนาดใหญ่และแบริ่ง มีความทนทานต่อกว่ากำลัง
มาตรฐานของมอเตอร์  (ซึ่งเป็นรูปแบบรายการและราคาที่สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไปตามหลักเกณฑ์
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)  (กองช่าง)” 
 

นายธีระวัฒน์  วงพล 
(หัวหน้าสำนักปลัด)  รวมโอนตั้ งเป็นรายการใหม่ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               
และกองช่าง จำนวน  241,500 บาท  จึงขอแจ้งที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

/นายสำอาง... 
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นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  เมื่ อ ไม่มี ผู้ ใด เสนอความเห็ น  หรือมีข้อซักถามเพ่ิม เติมแล้ ว   ผมขอมติ                 
ที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256 6 ตามที่หัวหน้าสำนักปลัด                    
และผู้อำนวยการกองช่างได้เสนอรายละเอียดหรือไม่ 
 

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ตามที่หัวหน้า 
สำนักปลัด และผู้อำนวยการกองช่างได้เสนอรายละเอียดด้วยคะแนน 8 เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน) 

 
3.6  การพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยัง

มิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงข้อระเบียบให้ที่ประชุมทราบครับ 
   

นายธีระวัฒน์  วงพล 
 (หัวหน้าสำนักปลัด)  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

มาตรา 59 วรรคสอง กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี  
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้  ลักษณะ ปริมาณ                 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกิน
อีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

วรรคสาม  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้
ตามข้อผูกพัน 

วรรคสี่ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้น ตกเป็น
เงินสะสม  

 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา ได้เสนอเรื่องต่อสภาฯ พิจารณา
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ ผูกพัน  ขอทราบรายละเอียด              
ด้วยครับ 
 

นายสุพล  หมอนทอง 
    (นายก อบต.)   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ใหม่ พัฒนา  ได้ พิจารณาอนุมัติกัน เงิน ไว้ เบิ กเหลื่อมปี  (กรณี ไม่ ได้ก่อหนี้ ผู กพัน ) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 เมื่อคราวการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 11  
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สิงหาคม 2565 แต่ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน ผมเห็นว่ารายการที่ได้เคยกันเงินไว้ ยังเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชน  จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โดยมีรายการดังต่อไปนี้  

รายการที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  งบประมาณตั้งไว้  372,000 บาท (สำนักปลัด) 

รายการที่  2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่ อสร้าง  งบลงทุน              
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านรางจิก หมู่ที่ 3  งบประมาณตั้งไว้  96,000  บาท  (กองการศึกษาฯ) 

รายการที่  3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน           
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแย้           
เทคอนกรีต  ปูหญ้าเทียม  หมู่ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 169,000 บาท (กองการศึกษาฯ) 

รายการที่ 4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน 
ไฮดรอลิค  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้ าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า งบประมาณตั้งไว้  
2,500,000 บาท (กองช่าง) 

รายการที่  5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน           
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน  โรงเรียน
บ้านหนองเขื่อน  งบประมาณตั้งไว้  99,800  บาท  (กองช่าง)   

 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ   
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  เมื่ อ ไม่มี ผู้ ใด เสนอความเห็ น  หรือมีข้อซักถามเพ่ิม เติมแล้ ว   ผมขอมติ                 
ที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอรายละเอียดหรือไม่ 
 

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน   ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอรายละเอียด  ด้วยคะแนน 8 เสียง (สมาชิกเข้าร่วม
ประชุม 8 ท่าน) 

3.7  การพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  เรื่องการพิจารณาอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)  ขอเชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาครับ 
   

นายสุพล  หมอนทอง 
    (นายก อบต.)  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ เนื่องจากมีโครงการและครุภัณฑ์ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
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การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่เนื่องจากจะต้องรองบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ซึ่งรอการจัดสรรในไตรมาส
สุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพ่ือให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี             
(กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)   มีรายการดังนี้  

รายการที่  1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน              
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่ างๆ ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 270 ตารางเมตร  งบประมาณตั้งไว้  3,800,000  บาท  (กองช่าง)  

รายการที่  2   ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยศาลเจ้า  หมู่ที่  3  งบประมาณ   
500,000 บาท 

ข้อระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน            

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง                
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน 

 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ            
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  
 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น 
หรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  ผมขอมติ ที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน)  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอรายละเอียดหรือไม่ 
 

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอรายละเอียด  ด้วยคะแนน 8 เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน) 
 

3.8  การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์ 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือ
การเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขอเชิญท่านนายกบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบเพ่ือ
พิจารณาครับ 
 

นายสุพล  หมอนทอง 
    (นายก อบต.)  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ตามหนังสือสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 
(ราชบุรี) ที่ ทส 0718/421 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 เรื่อง  การโอนทรัพย์สินให้กับหน่วยงานของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  สรุปความว่า ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีความประสงค์
ที่จะโอนพัสดุหรือครุภัณฑ์คุณภาพดี  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการในการกำกับดูแล
บำรุงรักษา  ใช้ประโยชน์  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจั ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำเสนอเรื่องต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ              
ทางสำนักทรัพยากรน้ำเขต 8 ราชบุรี จึงขอให้ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะรับโอนหรือ            
ไม่รับโอน เพ่ือตอบกลับไปยังสำนักงานโดยต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ ก่อน โดยโครงการที่จะโอนให้คือโครง  
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การพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองช้างเหยียบ หมู่ที่ 7  งบประมาณประจำปี 
พ.ศ.2565 
 

นายปลั่ง  จงเจริญ 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 4)  หากรับพัสดุมาแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดูแลรักษาหรือไม่ครับ 
 

นายณรงศักดิ์  โต๊ะเจริญ 
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)  ตามหลักการแล้วจะต้องดูแลบำรุงรักษาครับ แต่ทราบว่าโครงการนี้จะมีกลุ่มผู้ใช้
น้ำคอยดูแลอยู่ครับ 
 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น 
หรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะเห็นชอบรับโอนโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือ
การเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองช้างเหยียบ หมู่ที่ 7  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล         
ได้เสนอรายละเอียดหรือไม ่
 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบรับโอนโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  บ้านหนองช้างเหยียบ หมู่ที่  7  ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอรายละเอียด               
ด้วยคะแนน 8 เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน) 
 

3.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศเงินเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยศาลเจ้า 
หมู่ที่ 3  

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศเงินเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 3  ขอให้หัวหน้าสำนักปลัดแจ้งข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยครับ 
 

นายธีระวัฒน์  วงพล 
(หัวหน้าสำนักปลัด)  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ผมขอแจ้งข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการทีท่ี่เก่ียวข้องดังนี้ครับ 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562   

มาตรา  ๘๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน           

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 ข้อ ๗ บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ให้นำส่งเป็น

เงินรายได้ทั้งสิ้น ห้ามมิให้กันไว้เป็นเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

/ความในวรรค... 
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ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับในกรณีที่มีผู้อุทิศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการเฉพาะเจาะจงว่าให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหารายได้ขึ้น
เป็นครั้งคราวภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพ่ือใช้จ่ายในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ 

 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างแจ้งรายละเอียดครับ 
 

นายณรงศักดิ์  โต๊ะเจริญ 
 (ผู้อำนวยการกองช่าง)  เนื่องจากว่าบริษัทสุรชัยคอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด โดยนายสุรชัย วงศ์จินดาศักดิ์ 
มีความประสงค์อุทิศเงินสดจำนวน 500,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบล                   
ไร่ใหม่พัฒนา  ได้ใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 3 ซึ่งประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  หากมี 
เงินบริจาคเหลือจากการก่อสร้างถนน  ยินดีอุทิศให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
รายละเอียดมีประมาณนี้ครับ  จึงขอแจ้งที่ประชุมครับ  
 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
 

นายปลั่ง  จงเจริญ 
 (ส.อบต.หมู่ที่ 4)  ตามที่ท่านผู้อำนวยการกองช่างแจ้งผมเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนครับ  
สมควรรับเงินไว้ครับ 
 

นายสุพล หมอนทอง 
   (นายก อบต.)   การรับเงินอุทิศในครั้งนี้มีเงื่อนไขที่จะต้องนำไปสร้างถนนคอนกรีตซอยศาลเจ้า  
หมู่ที่ 3  ซึ่งโครงการบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ  
ประชาชน  และประชาชนได้รับประโยชน์ครับ 
  

 นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  เมือ่ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น  
หรือมีข้อซักถามเพ่ิมเติมแล้ว  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้ความเห็นชอบการผู้อุทิศเงินเพ่ือก่อสร้างถนน 
คอนกรีตซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 3 ของบริษัทสุรชัยคอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด  หรือไม ่
 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบการผู้อุทิศเงินเพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยศาลเจ้า หมู่ที่  3          
ของบริษัทสุรชัยคอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด ด้วยคะแนน 8 เสียง (สมาชิกเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน) 
 
ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งอืน่ๆ  
นายสำอาง สังข์ศิริ  
  (ประธานสภาฯ)  ไม่ทราบว่าท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือ 
นำเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
 

นายปลั่ง  จงเจริญ  
 (ส.อบต.หมู่ที่ 4)  ขออนุญาตสอบถามความคืบหน้าเรื่องการติดตั้งไฟส่องสว่างรายทาง ว่าจะ
สามารถดำเนินการให้ได้หรือไม่อย่างไรครับ  

/นายสุพล... 
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นายสุพล หมอนทอง 
   (นายก อบต.)   ขอสอบถามผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าครับ ว่าเราได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
มาแล้วใช่หรือไม่ครับ 
 

นายปฏิภาณ แก้วประเพณี 
  (ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)  ขออนุญาตชี้แจงครับ ทางกองช่างได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นที่
เรียบร้อยแล้วครับ 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ  
 (ประธานสภาฯ)   เนื่องจากเรายังไม่มีรถกระเช้าเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานได้ไม่สะดวกนะครับ  
ผมขอเสนอให้แจกอุปกรณ์ไฟฟ้าไปยังแต่ละหมู่ เพ่ือดำเนินการติดตั้งกันเองได้หรือไม่ครับ หากรออาจจะใช้เวลานาน  
 

นายสกุลศักดิ์ สวนสวรรค์  
     (ส.อบต.หมู่ที่ 6)  เรียนท่านประธานสภาฯ ปัจจุบันหมู่ที่ 6 มีโคมไฟพร้อมขาจำนวน 32 โคม           
จะขอความอนุเคราะห์ช่างพร้อมเครื่องมือไปติดตั้งไฟส่องสว่างรายทางโดยมีค่าแรงให้ครับ  
 

 นายเจื้อน จุนเจือ  
(รองประธานสภาฯ)  ขอสอบถามความคืบหน้าเรื่องรถกระเช้าว่าดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้วครับ  
 

นายณรงศักดิ์ โต๊ะเจริญ  
(ผู้อำนวยการกองช่าง)  ขออนุญาตชี้แจงสำหรับเรื่องรถกระเช้าครับ ปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง
ขอบเขตงาน (TOR)  ประกอบด้วย (1) ผู้อำนวยการกองช่าง (2) หัวหน้าสำนักปลัด และ (3) นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (spec) แต่คุณลักษณะเฉพาะนั้นเรา
ไม่ได้กำหนดขึ้นมาเอง  จึงอิงจากมาจากระเบียบต่างๆ เดิมทีเราได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัด
เพชรบุรี  และอาจารย์ช่างยนต์จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี แต่ไม่ได้รับการตอบรับอาจเป็นเพราะไม่สะดวกใน
หลายๆ เรื่อง จากการที่ได้ปรึกษาหัวหน้าสำนักปลัดร่วมกับเจ้าพนักงานพัสดุ จึงได้แนวคิดว่าเจ้าหน้าที่ของเราควร
ดำเนินการเรื่องนี้เอง โดยอิงข้อเท็จจริงจากที่หน่วยงานอ่ืนได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้มาใช้ในการร่าง TOR จากนั้น
จึงประกาศร่าง TOR เมื่อได้มีการประกาศไปแล้วก็จะมีผู้มาเสนอราคา หากผู้เสนอราคารายใดมีข้อทักท้วงประกาศ
ร่าง TOR ว่าไม่ถูกต้องหรือเปิดช่องให้ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งมากเกินไป ผู้เสนอราคารายนั้นก็จะเข้ามาวิจารณ์
ร่าง TOR หากไม่มีการวิจารณ์ร่าง TOR ก็จะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ครับ ซึ่งระยะเวลาอยู่ที่ 15 – 
20 วันนับจากวันนี้ โดยกำหนดการส่งมอบไว้ที่ 150 วัน กรณีที่สามารถดำเนินการได้เร็วกว่านั้นคือผู้ที่เสนอราคา
และเป็นคู่สัญญาสามารถผลิตหรือประกอบรถกระเช้าได้ทันก็จะสามารถส่งมอบรถให้เราได้เร็วกว่ากำหนดครับ 
 

นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  มีท่านใดจะเสนอข้อหารือเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม ่เชิญครับ 
 

นายเจื้อน จุนเจือ  
(รองประธานสภาฯ)  ขออนุญาตครับผมขอเสนอมายังคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านนะครับ
ว่าผมต้องการให้มีงบประมาณเพ่ือมาใช้ในงานกิจการประปาของ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา โดยการปรับปรุงระบบประปา
ให้ดีทั้งตำบลเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอปรึกษาในที่ประชุมครับว่าพอจะมีแนวทางเรื่อง
นี้อย่างไรได้บ้างครับ 

/นายสุพล... 
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นายสุพล หมอนทอง 
   (นายก อบต.)   ขอสอบถามผู้อำนวยการกองช่างครับจากการที่ได้ปรึกษาหารือกับชลประทาน         
มีแนวคิดอย่างไรบ้างครับ 
 

นายณรงศักดิ์ โต๊ะเจริญ  
(ผู้อำนวยการกองช่าง)  ขออนุญาตชี้แจงครับสำหรับระบบของหมู่ที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งได้ขอ 
อนุมัติโอนงบประมาณไปแล้วนั้น ส่วนเครื่องสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำทุ่งขามได้ปรึกษากับหัวหน้าผู้ดูแลรับผิดชอบระบบ
ประปาทุ่งขามอยู่พบว่าไม่ขัดข้อง ปัจจุบันเราได้มีการขยายเขตไฟฟ้าซึ่งได้มีการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมไม่
แน่ใจว่าทางการไฟฟ้าได้ดำเนินการติดตั้งแล้วหรือไม่อย่างไร เนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีไฟฟ้าความแรงดันต่ำ เราจะซื้อ 
ท่อมาดำเนินการติดตั้งเพราะปั๊มและมอเตอร์มีอยู่แล้ว ซึ่งจะดำเนินการกันเองโดยเจ้าหน้าที่ของ อบต. จะจัดจ้าง
เพียงรถแบคโฮเพ่ือขุด วางท่อสำหรับติดตั้งปั๊มในเขื่อน ก็จะเป็นการแก้ปัญหาระบบน้ำประปาของ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 
และหมู่ที่ 8 บางส่วนที่น้ำมีกลิ่นได้ในระยะยาวครับ ผมขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่  1 ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันครับสาเหตุที่น้ำมีกลิ่นเพราะเราได้เปิดน้ำจากเขื่อนผ่านคลองไปยังอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม           
จึงมีการพลัดตะกอนต่างๆ มาด้วย  เมื่อเราสูบน้ำขึ้นมาก็จะพบว่าน้ำขุ่นและเริ่มมีกลิ่นเหม็น สารส้มและคลอรีนจึงไม่
สามารถดับกลิ่นได้หมด กอปรกับช่วงนี้เป็นหน้าแล้งทางสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ได้ประสานมาให้ช่วยเปิดน้ำทิ้ง 
สำหรับเรื่องที่ได้ปรึกษากับชลประทานเกี่ยวกับการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำทุ่งขามนั้นไม่ติดขัดแต่ประการใดครับ 
 

นายสุพล หมอนทอง 
   (นายก อบต.)   ขออนุญาตชี้แจงครับสำหรับน้ำในเขื่อนนั้นเดิมที อบต.จะขอสร้างถังเก็บน้ำขนาด
ใหญ่ เมื่อเราไปขอชลประทานเพ่ือสูบน้ำจากเขื่อนแต่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อขอขุดจากอ่างก็ไม่ได้รับอนุญาตเช่นกั น
เพราะเกรงว่าเขื่อนจะพัง จึงได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างไปปรึกษาหารือเรื่องนี้อีกครั้งครับ 
 

 นายเจื้อน จุนเจือ 
(รองประธานสภาฯ)  ผมคิดว่าถ้าเรามีการปรับปรุงระบบประปาให้ดีเหมือนกับหมู่ที่ 3 จะช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้มาก จากที่ได้ปรึกษากับสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 นั้น แหล่งน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญที่เรา
ควรพยายามหาแหล่งน้ำเพ่ิมเติมเพ่ือการอุปโภคบริโภค ขอฝากเรื่องนี้ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาว่าพอจะมี
แนวทางการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างครับ 
 

นายณรงศักดิ์ โต๊ะเจริญ  
(ผู้อำนวยการกองช่าง)  ขออนุญาตชี้แจงท่านสมาชิกสภาฯ ซึ่งได้แจ้งปรับปรุงระบบประปาครับว่ามีอยู่ 2 
ตัวหลักๆ ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 บ้านหนองหงษ์ ปัจจุบันน้ำแห้ง และหมู่ที่ 6 โป่งมะกอก ทั้ง 2 แห่งนี้ประชาชนทำ
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ก่อนที่จะมีการสร้างระบบประปาได้มีการประชุมประชาคม โดยชาวบ้านได้รับปากว่ าจะไม่
ทำกาลักน้ำและไม่ทำการเกษตรเมื่อระดับน้ำอยู่ในจุดหนึ่ง ปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากห้ามปรามไม่ได้ น้ำใน
อ่างจึงแห้งลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้น้ำเริ่มมีกลิ่นและจะเป็นวัฏจักรแบบนี้รวมไปถึงหนองหงษ์ที่ได้มีการปลูกปาล์ม
ซึ่งเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ในรอบเวลา 2 เดือนที่ผ่านมากองช่างไปต่อกะโหลกมาแล้ว 5 ครั้ง สาเหตุที่ไม่สามารถ
ต่อเพียงครั้งเดียวได้นั้นเพราะเมื่อต่อแล้วน้ำยังสูบไม่ขึ้นเนื่องจากสุดแรงจึงต้องปรับระดับขึ้นมาเรื่อยๆ หากครั้ง
สุดท้ายน้ำยังแห้งอยู่จำเป็นต้องย้ายปั๊มลงไปด้านล่าง นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่น้ำไม่พอใช้ ส่วนเขื่อนทุ่งขามเขา
ไม่เปิดน้ำให้จะเปิดให้แต่เฉพาะ อบต. ที่เข้ามาทำระบบประปา  จากที่ได้ประสานไปนั้น เขาระบุว่าหาก อบต. 
ประสงค์จะสูบน้ำในอ่างก็ยินดีเพราะลดการสูญเสียเวลาเปิดน้ำในอ่างมายังสระพักที่ทุ่งขาม สำหรับหมู่ที่มีปัญหา
เรื่องระบบประปา จำเป็นที่จะต้องปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวครับ 

/นายสำอาง... 
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นายสำอาง  สังข์ศิริ 
  (ประธานสภาฯ)  มีท่านใดจะเสนอข้อหารือเรื่องอ่ืนใดอีกหรือไม่ เชิญครับ 
 

นายธีระวัฒน์ วงพล 
(หัวหน้าสำนักปลัด)  ขออนุญาตท่านประธานครับ ผมมี 2 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม ในส่วนของระบบ
น้ำประปานั้น ท่าน ผอ.กองช่าง ก็ได้แจ้งแนวทางแก้ไขมาในเบื้องต้น หากที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันทุกหมู่แล้ว
พบว่าปัญหาเกิดจากจุดใด เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณเรามีเงินเหลือก็จะสามารถใช้เงินบางส่วนมาดำเนินการได้ ทั้งนี้
ต้องพิจารณาก่อนว่าจะทำอะไร เช่น หากทำการเพ่ิมแหล่งน้ำก็จำเป็นต้องมีรายละเอียดขึ้นมาก่อนจึงจะสามารถ
กำหนดงบประมาณได้  เรื่องที่ 2 ท่านนายกมีแนวนโยบายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาตำบลไร่ใหม่พัฒนา            
โดยจะมีการจัดอบรม  ศึกษาดูงานกันที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน จะขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯ  
ทุกท่าน คัดเลือกประชาชนร่วมกับท่านผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และเชิญท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
เข้าร่วมโครงการด้วยครับ รายละเอียดเบื้องต้นขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนแจ้งต่อที่ประชุมทราบครับ 
 

  นางสาวอรรถพร หมอนทอง  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นค่ะ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน 90 คน โดยจะมีการฝึกอบรม         
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนาก่อน ต่อจากนั้นจะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ท้องถิ่น ชุมชนซึ่งมีความ
เข้มแข็ง  มีการจัดการที่ดีและเป็นต้นแบบของการพัฒนา ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูนค่ะ 
 

ที่ประชุม   ทราบ 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ   
 (ประธานสภาฯ)   ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องใดหรือไม่อย่างไรครับ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายสำอาง สังข์ศิริ 
 (ประธานสภาฯ)   เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดแล้ว  ผมก็ขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลไร่ใหม่พัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) แต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
ประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุม   เวลา 12.30 น.  
 

 
     (ลงชื่อ)           ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางสาวลดาวัลย์ นวลลออง) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา 
 
 
     (ลงชื่อ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสำอาง สังข์ศิริ) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา 
 

นายสำอาง สงัขศ์ริิ 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้วเมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2566 เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามความจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ).................................................สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  
                            (นายปลั่ง จงเจริญ)   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
   (ลงชื่อ)....................................................สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 
                        (นางสาวลดาวัลย์ นวลลออง)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7  
                           (นายชั้น งามชม)    กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ  
             ตรวจรายงานการประชุม  
 
 
     
 

 


